



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การผลักดันกัญชาที่เป็นยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ถ้ามว.สธ.มีนโยบายก็สามารถเข้าสู่บัญชียาหลักได้ เพราะคกก.อำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ มีรมว.สธ.เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ต้องรอนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้เชิญ อ.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ผู้ที่ศึกษาเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์และการรักษาโรค มาร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อผลักดันนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว</p>	
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>จับโรงงานผลิตยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยถึงการติดตามจับกุมขบวนการลักลอบนำสารไซบูทรามินเข้ามาผลิตเป็นยาลดความอ้วน ว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้าตรวจค้นบ้านพักของ น.ส.อังคณา ก้อนจันทร์ ผู้ขายสารไซบูทรามินให้นางนิงภาพร ซึ่งยอมรับว่าเป็นคนส่งสารไซบูทรามินมาจากนายแอนดี้ ชาวจีนเชื้อสายมาเลเซีย ที่ส่งสินค้าจากประเทศจีนไปยังประเทศมาเลเซีย ก่อนจะให้คนหัวเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพฯ สำหรับการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้อง ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์สารตกค้างของร่างผู้ตายจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เดิมเคยมีการอนุญาตให้ใช้สารไซบูทรามินในยาลดความอ้วน แต่ตรวจสอบพบว่ามีผลข้างเคียงทำให้หัวใจโตและลิ้นหัวใจรั่ว ประเทศไทยจึงยกระดับยาไซบูทรามินเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 และยกเลิกทะเบียนตำรับยาไซบูทรามิน แต่พบว่ายังมีการลักลอบนำเข้าวัตถุดิบสารไซบูทรามินจากต่างประเทศเพื่อนำมาทำเป็นยาชุดหรือใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนัก ทั้งนี้ ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามินเป็นส่วนผสม จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000-2,000,000บาท หากเป็นผู้ขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000บาท รวมถึงการครอบครองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดด้วย</p>	
<p>ไทยรัฐ ช่อง 3</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัสพงศ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช แฉลงข่าวสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า จ.นครศรีธรรมราชพบการระบาดสูงสุดในภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 8 ก.ค. มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ป่วย 1,660 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.เชียรใหญ่ ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน อายุ 8-15 ปี ทั้งนี้ มั่นใจว่าสสจ.นครศรีธรรมราชยังสามารถควบคุมได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตการ นพ.สสจ.ตาก เผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 352 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิ.ย. อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือพบพระ โดย จ.ตากพบการระบาดทั้งไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะโรคชิคุนกุนยา อ.แม่สอดและอ.พบพระระบาดครบทุกตำบล ได้ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ อสม.ทุกหมู่บ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันครอบคลุมทุกตำบล คาดว่าจะควบคุมโรคได้ภายใน 2 เดือน</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บไซต์แนวหน้า	-เสนอข่าว นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้าน นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สจจ.เลย เปิดเผยว่า จ.เลย พบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ในอ.ด่านซ้ายและอ.ภูกระดึง โดยในเดือนมิ.ย.มีผู้ป่วย 400 ราย	
เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ช่องวัน	พยาธิตีตหนู -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีหญิงรายหนึ่งมีชีสต์พยาธิตีตหนูฝังอยู่ในลิ้น ว่า พยาธิตัวตีตพบได้ในสัตว์ เช่น หมู โค กระบือ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ส่วนในมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการกินไข่พยาธิ โดยจะเข้าไปอยู่ในลำไส้และเข้าไปฝังอยู่ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง กล้ามเนื้อ หรือลิ้น การเกิดโรคขึ้นอยู่กับว่าพยาธิตีตหนูเข้าไปฝังอยู่ที่อวัยวะใด สิ่งสำคัญคือ ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อต่างๆ ผัก ผลไม้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ กรณีเนื้อจะต้องทำความสะอาดและปรุงให้สุก ส่วนผัก ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนกิน นอกจากนี้ ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ ยืดหลักสุกร้อน สะอาด ควรสังเกตตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายหรือน้ำหนักตัวลดผิดปกติหรือไม่ หากมีปัญหาหรือไม่แน่ใจสามารถไปพบแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัย เพื่อให้หายมาว่าพยาธิที่มีประสิทธิภาพ	
มติชน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	อาหารเป็นพิษ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่ 1 ม.ค. -8 ก.ค. 2562 พบผู้ป่วย 57,140 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดอายุ 15-24 ปี รองลงมา 65 ปีขึ้นไป และ 55-64 ปี ตามลำดับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ในโรงเรียน มีผู้ป่วยรวม 70 ราย จากข้อมูลที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนศึกษาดูงานและการประชุมสัมมนา เนื่องจากการประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก จึงมักเตรียมอาหารล่วงหน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือข้ามวัน คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญ ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดมักมีการประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน แนะนำเลือกรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ถูกสุขลักษณะ การประกอบอาหารปริมาณมากควรยึดหลักสุขอนามัยของผู้ปรุงและสุขาภิบาลอาหาร ที่สำคัญ อาหารควรปรุงสุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง	
มติชน	ตักบาตรอาหารสุขภาพ -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ชวนคนไทยทำบุญตักบาตรด้วยเมนูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ และควรเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัย ปรุงประกอบถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	-
มติชน	รางวัลออย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2562 -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล ออย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 ด้านยา และโรงงานผลิตยารังสิต 1. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้านยาและวัตถุดิบทราย ซึ่งได้รับรางวัลประเภทสถานประกอบการด้านยาและวัตถุดิบทรายต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้น จะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ GMP P1/P5 และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP ในระดับสากล	-
ไทยรัฐ	เตือนยาถูกกลอนผสมสารสเตียรอยด์ -เสนอข่าว ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สสจ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งจากรพ.สันกำแพงและรพ.สันป่าตอง ว่ามีผู้ใช้ยาสมุนไพรหลายรายเกิดอาการไม่พึงประสงค์ คือ ภาวะพะอืดพะอม เลือดออกได้ ผื่นขึ้น ตึงเครียดในกระแสโลหิต จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบยาที่ไม่มีทะเบียนยา ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์พบการปลอมปนสารสเตียรอยด์ 3 รายการ ได้แก่ ยาสมุนไพร ประดง 108 เป็นยาชุดลูกกลอน 5 เม็ด ยาสมุนไพรไทยผงสีเหลืองละเอียด และผงยาไม่ทราบชื่อมีสัญลักษณ์ดอกบัว ทั้ง 3 รายการแสดงสรรพคุณแก้ปวดหลัง ปวดเกาต์ ปวดกระดูก ซึ่งแม้จะมีการแจ้งเตือนประชาชนและดำเนินคดีกับผู้ผลิตจำหน่ายไปหลายราย แต่ยังมีอาการลักลอบผลิตและจำหน่าย ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง และขอความร่วมมือผู้ที่ขายให้หยุดขายทันที หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ร.บ.ยา</p>	
ประชาชาติธุรกิจ	<p>วังการกุศลช่วยรพ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว นางพจนาภา วงศ์วรชาติ นายกสมาคมท่องเที่ยวขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมวังการกุศลโครงการ Khanom Life Saving ก้าว... กับพี่ตูน เพื่อรพ.ขอนแก่น ในวันที่ 27 ก.ค. 2562 นำขบวนวังโดย ตูน บอดี้สแลม เพื่อมอบรายได้ให้รพ.ขอนแก่นนำไปปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งเป้า 8 ล้านบาท</p>	-
ไทยรัฐ	<p>ยกระดับท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายอิศรา นานาวิชาติ ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ โดยมีผู้แทนสสจ. 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อขยายผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการพัฒนารูปแบบการบริหารน้ำแร่ล้านนา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนที่มีกิจกรรมด้านสุขภาพให้สามารถคิดและออกแบบการบริหารสุขภาพให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงแพทย์ภูมิปัญญาไทย</p>	-
ข่าวสด	<p>คุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เขตเทศบาลนคร เรื่องคุณภาพและโภชนาการ รวมถึงความสะอาดของอาหารและสถานที่เตรียมอาหารให้กับเด็กนักเรียน พบว่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยการตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ให้ครูและผู้ปกครอง ตรวจสอบเมนูอาหารแต่ละวันร่วมกัน, ให้งานต้นสังกัดตรวจสอบอีกครั้ง และให้จังหวัดร่วมกับสสจ.สุ่มตรวจ</p>	
ประชาชาติธุรกิจ	<p>แอปฯ อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมกับสธ. และกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ที่มีเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกมากขึ้น รับสมัครถึง 31 ก.ค. 2562</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch